

บัญชีข้อสั่งการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (จำนวน 5 ข้อ)

เขตตรวจ/ ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วยปฏิบัติ
เขต 1 14 ก.พ. 61 จ.พระนครศรีอยุธยา	1. สร้างความความคุ้มค่า และยั่งยืนในการดำเนินงานโครงการ	ระดับพื้นที่ 1) ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เกษตรจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาฝักตบชวาในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเป็นวัสดุติบในการผลิตปุ๋ยหมักอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความคุ้มค่าและยั่งยืนให้กับโครงการฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ประสาน อบต.สิงหนาท อบต.ลาดบัวหลวง ในการดำเนินการจัดเตรียมวัสดุติบ ในพื้นที่ดำเนินการซึ่งสามารถป้องกันวัสดุติบได้อย่างต่อเนื่อง	อย 0014.5/1793 ลว. 19 เม.ย.61 เอกสารแนบจาก ทสจ. พระนครศรีอยุธยา	ทสจ. พระนครศรีอยุธยา
เขต 5 7 มี.ค 61 จ.สมุทรสาคร	1. มีประชากรแฝงเข้ามาเป็นแรงงานในสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากทั้งแรงงานต่างจังหวัดและแรงงานต่างด้าว ทำให้อปท. ต้องเพิ่มภาระในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนหนาแน่น จึงส่งผลให้มีปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบางแห่งยังจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีการต่อต้านโครงการก่อสร้าง	ระดับพื้นที่ 2) เร่งสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อลดปัญหาการจัดการสถานที่กำจัดขยะและปัญหาขยะทะเลที่เกิดจากขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) 1. โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และหลัก 3 Rs. 1.1 สนง.ทสจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธ.ค.60 ณ ชุมชนปลอดขยะบ้านรางพลับ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และพิพิธภัณฑสถานวัดพุน้ำร้อน วิถีป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน (ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ) และพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยกระเสี้ยว อ.ด่านช้าง ต.คอกกระบือ ชุมชน	เอกสารแนบจาก ทสจ.สมุทรสาคร	ทสจ. สมุทรสาคร

เขตตรวจ/ ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วยปฏิบัติ
	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน ในพื้นที่		<p>ต.บางยาง และเครือข่าย ทสม. อ.กระทุ่มแบน</p> <p>1.2 สนง.ทสจ.มุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยอบรมนักเรียนแกนนำจาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดกระโจมทอง โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก โรงเรียนบ้านโคก โรงเรียนวัดชัยมงคล และโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย จำนวนรวม 300 คน การอบรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องสถานการณ์และการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย การสาธิตและฝึกปฏิบัติคัดแยกขยะ เกมส์สนทนากาการ เช่น เกมส์บิงโกขยะ ข้อปิ้งขยะ เป็นต้น รวมทั้งได้มอบชุดคัดแยกขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคก</p> <p>1.3 สนง.ทสจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม การส่งเสริมชุมชนลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 ณ หมู่ที่ 3 ต.าบลคอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยร่วมกับ อบต.คอกกระบือ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะที่ต้นทาง การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือน รวมถึงการปลูกพืชด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ พร้อมมอบชุดคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน</p> <p>1.4 สนง.ทสจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม การส่งเสริมชุมชนลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 ณ อบต.บางยาง ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดย</p>		

เขตตรวจ/ ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วยปฏิบัติ
			<p>ร่วมกับ อบต.บางยาง จัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือน การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติก พร้อมมอบชุดทำปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์และป้ายความรู้ด้านการจัดการขยะอินทรีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน</p> <p>1.5 สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ได้บูรณาการหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล” เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดแคราย) ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กิจกรรมประกอบด้วย การรับบริจาคขยะรีไซเคิล 10 ประเภท การแสดงรณรงค์ลดขยะมูลฝอย และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดพุ่มผ้าป่าขยะรีไซเคิล การแสดงนิทรรศการผลงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงาน สถานศึกษา และเครือข่าย ทสม. จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 767 คน สรุปดังนี้</p> <p>1.5.1 การร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล มีปริมาณขยะ รีไซเคิล จำนวน 21.71 ตัน และยอดรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล จำนวน 128,683 บาท โดยได้ถวายแด่ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม (วัดแคราย) เพื่อทานุบำรุงศาสนาต่อไป</p> <p>1.5.2 สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ได้กำหนดเงื่อนไข การมอบประกาศเกียรติคุณ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม “ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล” ดังนี้</p>		

เขตตรวจ/ ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วยปฏิบัติ
			<p>- หน่วยงานหรือองค์กรต้องมียอดบริจาคขยะรีไซเคิลมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป</p> <p>- บุคคลทั่วไปต้องมียอดบริจาคขยะรีไซเคิล มูลค่า 500 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลที่มียอดเงินบริจาคขยะรีไซเคิลตามเงื่อนไข ที่กำหนด จำนวน 46 ราย ประกอบด้วย หน่วยงานหรือองค์กร จำนวน 30 ราย และ บุคคลทั่วไป จำนวน 16 ราย</p> <p>1.5.3 การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการ ขยะมูลฝอยของหน่วยงาน/สถานศึกษา/ภาคเอกชนและหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 17 ราย</p> <p>1.5.4 การประกวด พุ่ม ฝ้ายป่าด้วยขยะรีไซเคิล มีหน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน ส่งพุ่มฝ้ายป่าด้วยขยะรีไซเคิลเข้าประกวด จำนวน 24 พุ่ม ผลการตัดสิน ดังนี้</p> <p>รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : เทศบาลตำบลหลักห้า</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง</p> <p>1.6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดการฝึกอบรม "การจัดการของเสียอันตรายชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 อบจ.สมุทรสาคร โดยมีหัวหน้า กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และบริษัท เบตเตอร์เวลด์ กรีน จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย</p>		

เขตตรวจ/ ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วยปฏิบัติ
			<p>ให้ความรู้ ในการอบรม</p> <p>1.7 สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ให้องค์ความรู้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และเครือข่าย ภาคประชาชน เกี่ยวกับปัญหาขยะทะเล โดยการอบรม การประชุม รวมถึง การจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ในวันสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p>		
		<p>3) ให้ศึกษากฎหมาย หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล และสื่อสารทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัด โดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน พื้นที่ที่มีกฎหมายเฉพาะ เช่น พื้นที่ชายฝั่งทะเล เป็นต้น</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)</p> <p>1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สมุทรสาคร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสนับสนุนข้อมูลทาง วิชาการให้กับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สมุทรสาคร ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ รวมถึงให้คำแนะนำกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาครอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>2. การลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินสถานภาพสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 สนง.สาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สมุทรสาคร และอปท. ในพื้นที่ สํารวจและประเมินสถาน สภาพสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บจก.สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีน เอนเนอจี ต.บางโทรัด บจก.พันท้ายรีไซเคิล ต.พันท้ายนรสิงห์ หจก.สมนีก ธุรกิจ ต.นาดี บจก. ปลายิวิว ต.แคราย หยุด ดำเนินกิจการแล้ว และ บจก. ฤตธนารียูส ต.บ้านแพ้ว</p>	<p>เอกสารแนบจาก ทสจ.สมุทรสาคร</p>	<p>ทสจ. สมุทรสาคร</p>

เขตตรวจ/ ว.ต.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วยปฏิบัติ
		4) ให้ ประธาน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ กำหนดให้ การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระ สำคัญเร่งด่วนของจังหวัด และขอความร่วมมือ จากหน่วยงานภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้ บรรจุแผนการจัดการขยะมูลฝอยไว้ในแผนการ ดำเนินงานแต่ละโครงการในพื้นที่ เช่น โครงการงานพิธี หรืองานประจำปีต่างๆ เพื่อ ลดปัญหาการเกิดขยะมูลฝอยภายหลังการ ดำเนินงาน/โครงการแล้วเสร็จ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สมุทรสาคร บรรจุแผนการจัดการขยะมูลฝอยไว้ในแผนปฏิบัติ การเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดต่อเนื่องทุกปี	เอกสารแนบจาก ทสจ.สมุทรสาคร	ทสจ. สมุทรสาคร
เขต 10 5 ก.พ. 61 จ.เลย	-	5) ให้ ประธาน สนับสนุน และร่วมกับจังหวัดเลย จัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ น้ำเสีย ตามบทบาทหน้าที่ Regulator เพื่อ เตรียมการและป้องกันปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสีย จากแหล่งท่องเที่ยว	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน ระดับจังหวัด ปี 2561 สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยและการ จัดการน้ำเสีย	แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อมใน ระดับจังหวัด ปี 2561	ทสจ.เลย

สรุป ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ทสจ. ดำเนินการได้ 5 ข้อ